



ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒๒)  
เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วย คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรายงานว่ามีนักศึกษา ๑ ราย เข้ารับการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่งบริเวณส่วนหลังโพรงจมูก ณ ตลาดพรพัฒน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตามมาตรการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นทราบว่า นักศึกษารายดังกล่าวได้รับเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีอาชีพค้าขายและเดินทางเข้า-ออกตลาดพรพัฒน์เป็นประจำ

คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศการดำเนินการและมาตรการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๑. ปิดอาคารเรียน ให้กองอาคารสถานที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่าง ๆ และปิดการเข้า-ออกภายในอาคารจนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคลกร และนักศึกษา และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการควบคุมภาวะการแพร่ระบาดของโรค

๒. มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลคลองหลวงได้สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษารายดังกล่าวเพื่อกำหนดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในระยะเวลา ๑๔ วัน ก่อนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๓๐ ราย จึงได้ดำเนินการมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าว

๓. มหาวิทยาลัยได้ให้ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงกักตนเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน หากสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อฯ สามารถติดต่อศูนย์พยาบาล เพื่อขอรับการประสานการตรวจคัดกรองในทันที

๔. หากพบว่ามีบุคคลกร และนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการสัมผัสกับนักศึกษารายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งตัวบุคคลนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่กำหนด

๕. ให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ

/หากมีความ...

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  
ภายในมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง <https://www.rmutt.ac.th/content/47354>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประธานศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19